

HỘI LHPN TỈNH TRÀ VINH
BAN THƯỜNG VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 534/HPN-BPT

Trà Vinh, ngày 03 tháng 01 năm 2020

V/v phòng chống dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra

Kính gửi: Ban Thường vụ Hội LHPN huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ Công văn số 79-CV/TW, ngày 29/01/2020 của Ban Chấp hành Trung ương về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra;

Căn cứ Công văn số 3990/ĐCT-TG, ngày 31/01/2020 của Đoàn Chủ Tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về việc tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra;

Căn cứ Công văn số 837-CV/TU, ngày 31/01/2020 của Tỉnh ủy Trà Vinh về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra;

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc. Đây là dịch bệnh truyền nhiễm cấp, tính nguy hiểm do vi rút Corona biến chủng gây ra, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắc xin phòng bệnh. Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Trà Vinh đề nghị Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố, triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05/CT-TTG, ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra trong các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên và mỗi người dân trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.

2. Các cấp Hội chủ động phối hợp với ngành y tế và các ngành chức năng tích cực tuyên truyền, vận động, cung cấp kiến thức và hướng dẫn kỹ năng cho hội viên, phụ nữ và vận động chị em tuyên truyền tới người thân trong gia đình về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch do chủng mới vi rút Corona gây ra; nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của phụ nữ, người dân và cộng đồng trong việc tự dự phòng là chính (cập nhật thông tin từ Bộ Y tế tại <https://suckhoedoisong.vn/Virus-nCoV-cap-nhat-moi-nhat-lien-tuc-n168210.html>).

Phát hiện và báo cáo cơ quan có thẩm quyền các trường hợp đưa thông tin không chính xác, gây hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

3. Tạm dừng các hoạt động hội họp, hội nghị, hội thảo, sự kiện tập trung đông người và thay đổi hình thức tổ chức sinh hoạt hội viên phù hợp với tình hình thực tế.

4. Nắm tình hình ở cơ sở để kịp thời phát hiện và báo cáo các trường hợp nghi nhiễm bệnh tới các cơ quan có thẩm quyền/cơ sở y tế gần nhất.

5. Tham gia các hoạt động phòng, chống dịch theo chỉ đạo của cấp ủy địa phương.

Đề nghị Ban Thường vụ Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và thường xuyên nắm tình hình, báo cáo về Hội LHPN tỉnh hàng tuần, tháng để tổng hợp báo cáo về TW Hội LHPN Việt Nam kịp thời./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, Ban PT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH



Đinh Ngọc Huệ